



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

\*\*\*\*\*โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2563 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลาง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดช่วง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางพื้นที่ตลอดช่วง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปตลอดช่วงและมีฝนส่วนมากตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยะลาในวันที่ 5 เม.ย. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 5 เม.ย. มีฝนร้อยละ 75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในวันที่ 7 และ 8 เม.ย. และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดระนองในวันที่ 9 เม.ย.

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ยะลา ระนอง และตรัง โดยวัดปริมาณฝนได้ 58.3 มม. ที่ อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดในภาคใต้ วัดได้ 39.5 °ซ ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 63

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมายลักษณะอากาศ** ในช่วงวันที่ 10-11 เม.ย. บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ และมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 12-14 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 15-16 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง

**คำเตือน** ในช่วงวันที่ 12-14 เม.ย. บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งเกษตรกรควรป้องกันอันตรายและระวังความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว

### ผลกระทบต่อการเกษตร

- ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชสวนและพืชผัก เป็นต้น รวมทั้งควรระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูด เช่น เพลี้ยและไรชนิดต่างๆ นอกจากนี้ควรเก็บกักน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย